



## Bài báo nghiên cứu

# QUAN HỆ QUỐC TẾ CỦA CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG Ở MIỀN NAM VIỆT NAM (1960-1976)

*Thái Văn Thơ*

*Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*

*Tác giả liên hệ: Thái Văn Thơ – Email: [thaivantho.cs2@ftu.edu.vn](mailto:thaivantho.cs2@ftu.edu.vn)*

*Ngày nhận bài: 30-8-2020; ngày nhận bài sửa: 14-10-2020, ngày chấp nhận đăng: 22-10-2020*

## TÓM TẮT

*Song song với quá trình đấu tranh chống chính quyền Mỹ – Việt Nam Cộng hòa, chính quyền cách mạng ở miền Nam Việt Nam không ngừng thiết lập và mở rộng quan hệ quốc tế nhằm tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước trên thế giới, giúp họ hiểu rõ lập trường và cuộc chiến chính nghĩa chống Mỹ xâm lược của nhân dân miền Nam Việt Nam. Trong những năm 1960-1976, nhiều nước công nhận, thiết lập quan hệ ngoại giao góp phần nâng cao uy tín và vị thế của chính quyền cách mạng ở miền Nam Việt Nam. Bằng các phương pháp lịch sử – logic và phân tích, khảo cứu tư liệu, kết quả nghiên cứu đã phục dựng cơ bản quá trình thiết lập và mở rộng quan hệ quốc tế với nhiều thành tựu lớn của chính quyền cách mạng ở miền Nam Việt Nam, đồng thời cho thấy vai trò và vị thế quốc tế lớn của chính quyền cách mạng trong quá trình lãnh đạo nhân dân miền Nam đấu tranh chống Mỹ – Việt Nam Cộng hòa. Những thành tựu lớn trong hoạt động đối ngoại của chính quyền cách mạng ở miền Nam Việt Nam góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam, tiến tới thống nhất đất nước.*

*Từ khóa:* chính quyền cách mạng; miền Nam Việt Nam; quan hệ quốc tế

## 1. Đặt vấn đề

Sự ra đời của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (MTDTGPMNVN) cuối năm 1960 đã tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân miền Nam. MTDTGPMNVN tăng cường tiến hành các hoạt động đối ngoại nhằm tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần của các tổ chức và quốc gia trên thế giới cho cuộc kháng chiến chống Mỹ – Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam Việt Nam. Với các hoạt động đối ngoại tích cực, chủ động, vai trò và vị thế quốc tế của MTDTGPMNVN và tiếp sau là Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (Chính phủ CMLTCHMNVN) không ngừng gia tăng và phát triển mở rộng trong suốt thời gian hoạt động của mình. Bài viết sẽ phân tích, làm rõ vai trò, vị thế quốc tế cùng những đóng góp to lớn trong quan hệ quốc tế của chính quyền cách mạng ở miền Nam Việt Nam kể từ cuối năm

---

*Cite this article as:* Thai Van Tho (2020). The international relations of the revolutionary government in South Viet Nam (1960-1976). *Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science*, 17(10), 1878-1891.

1960 đến đầu tháng 7 năm 1976. Những thành tựu trong hoạt động đối ngoại, mở rộng quan hệ quốc tế của chính quyền cách mạng ở miền Nam Việt Nam đã góp công lớn vào thắng lợi chung của cuộc kháng chiến chống Mĩ, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam cũng như vào quá trình kiến tạo hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

## **2. Những hoạt động đối ngoại của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam với vai trò của chính quyền cách mạng (1960-1969)**

Phong trào Đồng Khởi của quân và dân miền Nam những năm 1959-1960 giành thắng lợi đã tạo tiền đề quan trọng, mở ra bước ngoặt lớn làm xoay chuyển tình thế cách mạng ở miền Nam Việt Nam. Từ thế bị động, giữ gìn lực lượng, sau Đồng Khởi, quân và dân miền Nam chuyển sang thế chủ động tiến công và lực lượng cách mạng ngày một phát triển lớn mạnh. Từ tối ngày 19/12/1960, tại Suối Chèo, xã Tân Lập, huyện Châu Thành (nay là huyện Tân Biên), tỉnh Tây Ninh, nhiều đại biểu của các giai cấp, đảng phái, tôn giáo, các dân tộc miền Nam Việt Nam tiến hành họp bàn về việc thành lập MTDTGPMNVN. Hội nghị kéo dài từ 20 giờ ngày 19/12/1960 đến 01 giờ sáng ngày 20/12/1960 và kết thúc với sự tuyên bố thành lập MTDTGPMNVN. MTDTGPMNVN ra đời đã “chủ trương đoàn kết tất cả các tầng lớp nhân dân, các giai cấp, các dân tộc, các đảng phái, các đoàn thể, các tôn giáo, các nhân sĩ yêu nước ở miền Nam Việt Nam không phân biệt xu hướng chính trị để đấu tranh đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mĩ và tập đoàn tay sai của Mĩ ở miền Nam, thực hiện độc lập dân chủ, cải thiện dân sinh, hòa bình trung lập ở miền Nam, tiến tới hòa bình thống nhất Tổ quốc” (Tran, 1993, p.958). MTDTGPMNVN cũng công bố Chương trình 10 điểm<sup>1</sup>, sau đó được phát triển thành Cương lĩnh chính trị của Mặt trận. Kể từ đây, MTDTGPMNVN trở thành ngọn cờ tập hợp các lực lượng cách mạng đấu tranh chống chính quyền Mĩ – Việt Nam Cộng hòa và thực hiện vai trò như một chính quyền cách mạng với các hoạt động đối nội và đối ngoại linh hoạt, mềm dẻo phù hợp với thực tiễn cách mạng miền Nam Việt Nam.

Trong công tác đối ngoại, MTDTGPMNVN chủ trương:

Cho đặt liên lạc ngoại giao với tất cả các nước không phân biệt chế độ chính trị và xã hội, theo nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không xâm phạm lẫn nhau, không can thiệp vào nội bộ của nhau, bình đẳng và chung sống hòa bình. Tiếp nhận sự giúp đỡ về kinh tế và kỹ thuật của bất cứ nước nào, nhưng không chịu ràng buộc bởi các điều kiện chính trị [...] (Office of the Prime Minister of the Republic of Vietnam, 1954-1975, Folder: 16065)

Sau khi thành lập, MTDTGPMNVN cử nhiều phái đoàn thực hiện các chuyến viếng thăm ngoại giao đến các nước, đồng thời tích cực cử đại diện đến tham dự nhiều hội nghị

<sup>1</sup> Chương trình 10 điểm của MTDTGPMNVN gồm những nội dung chính sau đây: 1) Đánh đổ chế độ thuộc địa trá hình của Mĩ và chính quyền độc tài Ngô Đình Diệm, tay sai của Mĩ, thành lập chính quyền liên minh dân tộc dân chủ; 2) Thực hiện chế độ dân chủ rộng rãi và tiến bộ; 3) Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, thực hiện cải thiện dân sinh; 4) Thực hiện giảm tô, tiến tới giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân, làm cho người cày có ruộng; 5) Xây dựng nền văn hóa giáo dục dân tộc dân chủ; 6) Tổ chức lại và xây dựng một quân đội trung thành với Tổ quốc và hết lòng hết sức phục vụ nhân dân; 7) Thực hiện dân tộc bình đẳng, nam nữ bình quyền, bảo vệ quyền lợi chính đáng của ngoại kiều và kiều bào; 8) Thực hiện chính sách ngoại giao hòa bình trung lập; 9) Lập quan hệ bình thường giữa hai miền, tiến tới hòa bình thống nhất Tổ quốc; 10) Chống chiến tranh xâm lược, tích cực bảo vệ hòa bình thế giới (Tran, 1993, p.962).

quốc tế nhằm tăng cường sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức quốc tế cũng như các nước cho sự nghiệp kháng chiến chống Mĩ – Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam Việt Nam. Với những hoạt động ngoại giao tích cực, sôi động, MTDTGPMNVN đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ và công nhận của rất nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế. Chỉ trong một thời gian ngắn ra đời, MTDTGPMNVN đã có đại diện trong Ban Chấp hành của “11 tổ chức quốc tế, có quan hệ ngoại giao với 18 nước trên thế giới, có 26 tổ chức quốc tế, các chính đảng và tổ chức quần chúng ở nhiều nước công nhận” (Institute of History, 1985, p.133). Sau 3 năm thành lập, đến ngày 20/12/1963, đã có 321 tổ chức thuộc nhiều xu hướng chính trị khác nhau ở 42 nước tổ chức ngày đoàn kết với MTDTGPMNVN (Nguyen, 2002, p.187-188). MTDTGPMNVN đã cử đại biểu tham dự hàng chục hội nghị quốc tế của các tổ chức thanh niên, công đoàn, phụ nữ, tôn giáo, hòa bình thế giới, đoàn kết Á – Phi... Đồng thời, Mặt trận cũng cử các đoàn đi thăm các nước, các đoàn đại biểu của MTDTGPMNVN cử đi tham dự các hội nghị quốc tế liên tục gia tăng qua các năm. Nhiều đoàn đại biểu của MTDTGPMNVN tham dự các diễn đàn, hội nghị quốc tế đã góp phần quan trọng xây dựng, củng cố thêm khối đoàn kết quốc tế, làm gia tăng sự ủng hộ của đông đảo nhân dân thế giới cho cuộc kháng chiến chính nghĩa chống Mĩ xâm lược của nhân dân miền Nam Việt Nam. Trong các hội nghị, diễn đàn quốc tế, các phái đoàn của MTDTGPMNVN tranh thủ dùng các diễn đàn để tố cáo những hành động xâm lược của chính quyền Mĩ ở Việt Nam. Các đoàn đại diện của Mặt trận phổ biến cho nhân dân thế giới hiểu rõ hơn về các chủ trương, đường lối đấu tranh của Mặt trận; thông báo về tình hình chiến sự; những chiến thắng của quân và dân miền Nam Việt Nam trên chiến trường, đồng thời lí giải rõ về những hoạt động của MTDTGPMNVN luôn phù hợp với các mục tiêu chung của nhân loại tiến bộ là tự do, dân chủ, hòa bình. MTDTGPMNVN thành lập các cơ quan đại diện bên cạnh Ủy ban đoàn kết Á – Phi tại thủ đô Cairo (Ai Cập), song song với việc thiết lập đại diện thường trực tại các quốc gia Cuba, Trung Quốc, Indonesia, Algeria, Liên Xô, Cộng hòa Dân chủ Đức, Tiệp Khắc, Hungary. Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam còn thành lập các cơ quan đại diện cũng như các phòng thông tin ở các nước Romania, Mông Cổ, Lào, Campuchia, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Pháp và nhiều quốc gia khác. Kết quả của những hoạt động đối ngoại sôi động, tích cực là MTDTGPMNVN đã thiết lập được các mối quan hệ quốc tế rộng rãi với sự ủng hộ, giúp đỡ cả vật chất lẫn tinh thần của các tổ chức quốc tế lớn cũng như nhân dân nhiều nước trên thế giới. Nhằm để thắt chặt thêm tình đoàn kết quốc tế với các nước châu Phi, MTDTGPMNVN cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn kết nhân dân Á – Phi lần thứ 10 tại Tanzania từ ngày 04-13/02/1963. Kết quả của Đại hội này, các nước tham dự đã công nhận MTDTGPMNVN và bầu đại diện MTDTGPMNVN vào Ban Thư kí Thường trực Hội đồng Đoàn kết Á – Phi, góp phần làm nâng cao thêm uy tín và vị thế quốc tế lớn của MTDTGPMNVN. Trong quá trình đấu tranh chống chính quyền Mĩ – Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam Việt Nam, MTDTGPMNVN nhận được sự ủng hộ của rất nhiều tổ chức quốc gia và quốc tế. Chỉ riêng năm 1963, đã có:

103 tổ chức quốc tế và quốc gia lên tiếng ủng hộ cuộc đấu tranh chống Mỹ - Diệt rải chất độc hóa học ở miền Nam Việt Nam; 10 tổ chức quốc tế và 82 tổ chức quốc gia trên 24 nước hưởng ứng ngày 20/7/1963; 12 tổ chức quốc tế và 330 tổ chức quốc gia của 50 nước hưởng ứng ngày kỉ niệm 3 năm thành lập MTDTGPMNVN, cũng là ngày quốc tế đoàn kết ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam Việt Nam. (Ha, & Tran, 2010, p.150)

Đến năm 1965, đã có “78 phái đoàn của MTDTGPMNVN cử đi dự lễ kỉ niệm, thăm hữu nghị nhiều nước trên thế giới: các nước xã hội chủ nghĩa, các nước dân tộc ở châu Á, châu Phi, châu Mĩ Latin và một số nước Tây Âu. Càng về sau thì số đoàn đi thăm càng nhiều” (Tran, 2006, p.1538). Đến cuối năm 1967, MTDTGPMNVN cử các đoàn đi thăm được nhiều nước cũng như thiết lập các cơ quan đại diện của Mặt trận tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có:

12 nước xã hội chủ nghĩa, 52 nước tư bản chủ nghĩa và 3 nước dân tộc chủ nghĩa. Mặt trận có cơ quan đại diện tại hơn 20 quốc gia và đã có 41 chính phủ, 12 tổ chức quốc tế, 5 tổ chức có tính chất khu vực lên tiếng ủng hộ Cương lĩnh chính trị của Mặt trận. (Tran, 2006, p.1830-1831)

MTDTGPMNVN cũng vận động các tổ chức quốc tế công nhận các đoàn thể trong Mặt trận là hội viên, thành viên trong ban chấp hành các tổ chức quốc tế, đồng thời còn tranh thủ vận động các tổ chức quốc tế thành lập Ủy ban Quốc tế đoàn kết với nhân dân miền Nam Việt Nam đấu tranh chống sự leo thang chiến tranh của chính quyền Mĩ, qua đó để các tổ chức quốc tế ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chính nghĩa chống đế quốc Mĩ xâm lược và chính quyền Sài Gòn.

Trong những hoạt động đối ngoại mở rộng, MTDTGPMNVN và các đoàn thể trong Mặt trận đã tích cực tham gia vào các hoạt động quốc tế và có quan hệ với các tổ chức tương ứng của các nước. Việc cử các đoàn tích cực tham dự, đóng góp vào các tổ chức, hội nghị quốc tế cũng như thiết lập được các cơ quan đại diện tại nhiều quốc gia, MTDTGPMNVN từng bước khẳng định được vai trò và vị trí quan trọng của mình trên trường quốc tế. Với những hoạt động quốc tế sôi động, tích cực, các đại diện của MTDTGPMNVN được tín nhiệm bầu vào một số cơ quan lãnh đạo của các tổ chức quốc tế như Liên hiệp Công đoàn thế giới, Hội đồng Hòa bình thế giới, Liên hiệp Phụ nữ Dân chủ quốc tế, Liên hiệp Thanh niên Dân chủ thế giới, Hội Luật gia Dân chủ thế giới, Phong trào Không liên kết... Tính đến ngày 10/4/1969, MTDTGPMNVN được nhiều nước trên thế giới công nhận và chính thức thiết lập bang giao với 20 quốc gia thông qua cơ quan đại diện thường trực của Mặt trận tại các nước đó (Office of the Prime Minister of the Republic of Vietnam, 1954-1975, Folder: 20504).

Như vậy, kể từ lúc ra đời (cuối năm 1960) cho đến khi thành lập Chính phủ CMLTCHMNVN (6/1969), MTDTGPMNVN không chỉ là một tổ chức đoàn kết, thống nhất, yêu nước, dân chủ đại diện cho các quyền lợi và lợi ích của nhân dân miền Nam mà còn được các tổ chức và quốc gia trên thế giới đối xử chẳng khác một chính phủ, một nhà nước với đầy đủ tính cách hợp pháp ở miền Nam Việt Nam. MTDTGPMNVN đã phát cao ngọn

cờ tranh đấu cho độc lập, tự do của nhân dân miền Nam Việt Nam. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng đấu tranh chống chính quyền Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam Việt Nam, MTDTGPMNVN với đường lối đối ngoại tích cực, đa dạng, rộng mở đã tranh thủ được sự ủng hộ, công nhận và giúp đỡ của rất nhiều tổ chức quốc tế cũng như các quốc gia trên thế giới. MTDTGPMNVN đã thực hiện xuất sắc vai trò như một chính quyền cách mạng ở miền Nam Việt Nam. Những thành tựu lớn trong hoạt động đối nội và đối ngoại của MTDTGPMNVN cũng tạo tiền đề quan trọng dẫn đến sự ra đời chính thức của một chính phủ cách mạng thực sự sau đó - Chính phủ CMLTCHMNVN.

### **3. Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra đời và hoạt động thiết lập, mở rộng quan hệ quốc tế (1969-1976)**

Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, cách mạng miền Nam Việt Nam đã có bước chuyển lớn. Phong trào cách mạng ở miền Nam ngày càng phát triển. Trước những biến chuyển nhanh chóng của tình hình trong nước và thế giới, nhu cầu thành lập một chính quyền cách mạng với hình thức một chính phủ để tiến hành các hoạt động đối nội lẫn đối ngoại trở nên cấp thiết ở miền Nam Việt Nam. Ngày 08/5/1968, Bộ Chính trị chỉ đạo Trung ương Cục miền Nam xúc tiến việc thành lập một Chính phủ liên hiệp ở miền Nam với thành phần rộng rãi, bao gồm Mặt trận Dân tộc Giải phóng, Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình, những người thuộc phái thân Pháp, thậm chí cả những người thân Mĩ nhưng chủ hòa. Ngày 24/01/1969, Bộ Chính trị gửi điện đến Bí thư Trung ương Cục miền Nam Phạm Hùng, chỉ đạo việc mở Hội nghị hiệp thương tiến tới thành lập một Chính phủ Liên hiệp kháng chiến ở miền Nam. Ngày 12/5/1969, Trung ương Cục miền Nam gửi Bộ Chính trị báo cáo quan điểm, chủ trương việc thành lập Chính phủ CMLTCHMNVN. Đến ngày 25/5/1969, Hội nghị Hiệp thương giữa MTDTGPMNVN và Liên minh các lực lượng dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam được triệu tập để thảo luận về việc thành lập Chính phủ Cách mạng Lâm thời. Các đại biểu tham dự Hội nghị Hiệp thương đã nhất trí về sự cần thiết thành lập Chính phủ CMLTCHMNVN thể theo nguyện vọng bức thiết của nhân dân miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ, cũng như đáp ứng nhu cầu đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước đi đến thắng lợi. Hội nghị Hiệp thương giữa MTDTGPMNVN và Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam cũng quyết định triệu tập Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam.

Từ ngày 06-08/6/1969, Đại hội đại biểu quốc dân ở miền Nam được triệu tập trong vùng căn cứ Bắc Tây Ninh (thuộc rừng Tà Nốt, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh). Tại Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam, Chính phủ CMLTCHMNVN chính thức được thành lập. Trong phiên họp đầu tiên sau khi thành lập, ngày 10/6/1969, Chính phủ CMLTCHMNVN đề ra Chương trình hành động gồm 12 điểm. Trong công tác đối ngoại, Chính phủ CMLTCHMNVN đã xác định:

Tranh thủ sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ của các nước và của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, kể cả nhân dân Mĩ đối với sự nghiệp chống Mĩ cứu nước của nhân dân miền Nam Việt Nam [...]. Lập quan hệ ngoại giao, kinh tế, văn hóa với tất cả các nước không phân biệt chế độ chính trị và xã hội, kể cả với Mĩ [...]. (Office of the President of the Second Republic, 1967-1975, Folder: 655).

Tại cuộc họp báo ngày 11/6/1969, Chủ tịch Chính phủ CMLTCHMNVN Huỳnh Tấn Phát nêu rõ:

Việc thành lập Chính phủ CMLTCHMNVN là một bước phát triển tất yếu của quá trình hoàn chỉnh hệ thống chính quyền cách mạng đã được xây dựng trên phần lớn đất đai ở miền Nam, đáp ứng yêu cầu lớn lao của cuộc chiến đấu là ra sức đẩy mạnh thế tiến công toàn diện trên tất cả các mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao để tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn (State Records and Archives Management Department of Vietnam, 2016, p.372).

Sự kiện thành lập Chính phủ CMLTCHMNVN và Hội đồng Cố vấn Chính phủ không chỉ là một sự kiện quan trọng thể hiện sự tiến triển mạnh mẽ của cách mạng miền Nam mà còn có ý nghĩa quyết định đến tiến trình đấu tranh chống chính quyền Mĩ – Việt Nam Cộng hòa. Chính phủ CMLTCHMNVN tiến hành những hoạt động đối ngoại tích cực đã nhận được sự ủng hộ của nhân dân và nhiều nước trên thế giới. Mới tuyên bố thành lập, Chính phủ CMLTCHMNVN đã được 23 nước công nhận và 21 nước đặt quan hệ ngoại giao. Báo *Thống nhất* ngày 08/7/1969 đánh giá “trên thế giới từ trước đến nay hiếm có một Chính phủ cách mạng nào vừa được thành lập đã sớm được nhiều nước công nhận như Chính phủ CMLTCHMNVN” (Tran, 1978, p.242). Kể từ cuối năm 1969, Chính phủ CMLTCHMNVN đã tiến hành những hoạt động đối ngoại, mở rộng quan hệ quốc tế thay thế cho MTDTGPMNVN. Chính phủ CMLTCHMNVN không ngừng tăng cường thiết lập và mở rộng quan hệ quốc tế với nhiều nước và khu vực trên thế giới. Với chính sách đối ngoại “hòa bình trung lập”, nhiều tổ chức quốc tế và các quốc gia đã tán đồng và ủng hộ cuộc kháng chiến chính nghĩa chống ngoại xâm giành độc lập, tự do của nhân dân miền Nam Việt Nam do Chính phủ CMLTCHMNVN lãnh đạo.

Trong mối quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa cũng như các nước dân chủ trên thế giới, Chính phủ CMLTCHMNVN thi hành những chính sách nhằm thắt chặt tình đoàn kết giữa các nước bên bán đảo Đông Dương, tăng cường tình hữu nghị với các nước thuộc hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới, tiêu biểu là các nước Liên Xô, Trung Quốc, Cuba... Đồng thời Chính phủ CMLTCHMNVN luôn tranh thủ sự ủng hộ của các phong trào đấu tranh vì hòa bình, dân chủ tiến bộ xã hội trên thế giới. Chính phủ CMLTCHMNVN tiếp tục cử nhiều đoàn đại biểu đi thăm các nước trên thế giới, tích cực tham dự nhiều hội nghị quốc tế và trình bày cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân miền Nam Việt Nam nói riêng cùng chống Mĩ – Việt Nam Cộng hòa. Với những hoạt động đối ngoại tích cực, chủ động, Chính phủ CMLTCHMNVN đã được nhiều nước trên thế giới ủng hộ và công nhận: ngày 11/6/1969, các nước Cuba, Algeri, Triều Tiên công nhận Chính phủ CMLTCHMNVN; các nước Cộng hòa Dân chủ Đức, Syria, Ba Lan, Romania công nhận

ngày 12/6/1969; ngày 13/6/1969, Liên Xô chính thức công nhận và đặt quan hệ với Chính phủ CMLTCHMNVN. Việc được Liên Xô, quốc gia lớn, đứng đầu của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới công nhận và đặt quan hệ ngoại giao là một thành công lớn, quan trọng nâng cao thêm uy tín và vị thế của Chính quyền CMLTCHMNVN trên trường quốc tế, đồng thời qua đó, cũng góp phần thúc đẩy các nước trong và ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa công nhận, thiết lập quan hệ ngoại giao cấp Nhà nước với Chính phủ CMLTCHMNVN. Cũng trong ngày 13/6/1969, các quốc gia Hungary, Mông Cổ, Bulgaria công nhận Chính phủ CMLTCHMNVN; ngày 14/6/1969, Chính phủ Trung Quốc chính thức thừa nhận Chính phủ CMLTCHMNVN; ngày 16/6/1969, các nước Albania, Ai Cập công nhận; ngày 17/6/1969, Chính phủ Cộng hòa Hồi giáo Mauritanie công nhận Chính phủ CMLTCHMNVN, Sudan công nhận ngày 19/6/1969; Mali ngày 28/6/1969; Iraq ngày 07/7/1969... Như vậy, mặc dù mới thành lập nhưng Chính phủ CMLTCHMNVN đã nhận được sự ủng hộ, công nhận của nhiều quốc gia trên thế giới và danh sách các quốc gia công nhận, thiết lập quan hệ ngoại giao với Chính phủ CMLTCHMNVN tiếp tục được nối dài sau đó. Đây thực sự là một thắng lợi lớn của chính quyền cách mạng ở miền Nam Việt Nam trong quá trình lãnh đạo cách mạng, nhất là trong hoạt động thiết lập, xây dựng và mở rộng các mối quan hệ quốc tế, đồng thời khẳng định sự công nhận tư cách chính đáng của chính quyền cách mạng trong lòng bạn bè quốc tế.

Phát huy những thành tựu đạt được trong quan hệ với các nước thuộc hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới trước đó, Chính phủ CMLTCHMNVN tiếp tục cử nhiều đoàn thực hiện các chuyến đi thăm hữu nghị các nước xã hội chủ nghĩa lúc bấy giờ như Liên Xô, Trung Quốc, Triều Tiên, Mông Cổ, Cộng hòa Dân chủ Đức, Cuba, Tiệp Khắc... Trong các chuyến đi thăm hữu nghị các nước xã hội chủ nghĩa, các đoàn đại biểu Chính phủ CMLTCHMNVN đã mang về những kết quả tốt đẹp, thắt chặt thêm tình đoàn kết, sự tương trợ lẫn nhau giữa các nước với Chính phủ CMLTCHMNVN. *Thông tấn xã Giải phóng* ngày 19/12/1969 có bài bình luận:

Kết quả tốt đẹp của cuộc đi thăm các nước xã hội chủ nghĩa của các đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng và Chính phủ Cách mạng Lâm thời chứng minh hùng hồn tình nghĩa keo sơn bền chặt giữa nhân dân miền Nam Việt Nam và nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa coi việc tăng cường sự ủng hộ và giúp đỡ về mọi mặt cho nhân dân miền Nam Việt Nam đánh thắng Mĩ là nghĩa vụ quốc tế cao cả của mình [...]. (Tran, 1978, p.249)

Chính phủ CMLTCHMNVN còn nhận được lời mời thăm hữu nghị của các nước như Ba Lan (21/10/1969), Cộng hòa Nhân dân Bulgaria (22/10/1969), Liên Xô (04/11/1969), Iraq (22-26/11/1969), Mông Cổ (03-08/12/1969), Pháp (17/12/1969), Ấn Độ (13/12/1969-09/01/1970), Cộng hòa Guinea (23-28/01/1975)... Kết quả những chuyến viếng thăm hữu nghị của Chính phủ CMLTCHMNVN không chỉ củng cố, gia tăng thêm sự ủng hộ, thắt chặt tinh thần đoàn kết với các nước mà còn góp phần nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của chính quyền cách mạng ở miền Nam Việt Nam.

Để tiếp tục củng cố và phát triển các mối quan hệ quốc tế, Chính phủ CMLTCHMNVN đẩy mạnh nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm tranh thủ sự ủng hộ của các nước, của các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng yêu chuộng hòa bình, công lí trên thế giới. Nhờ những hoạt động ngoại giao tích cực, Chính phủ CMLTCHMNVN được các nước công nhận như một Chính phủ chính thức đại diện cho nhân dân miền Nam Việt Nam và các bên đã thiết lập quan hệ song phương - quan hệ ngoại giao cấp Nhà nước. Từ ngày 16/6/1969 đến tháng 9/1973, Chính phủ CMLTCHMNVN được 38 nước trên thế giới công nhận và cho phép sự hiện diện của đại diện của Chính phủ CMLTCHMNVN tại các quốc gia này:

Chính phủ CMLTCHMNVN đã được ba mươi tám nước trên thế giới chính thức công nhận và đặt quan hệ ngoại giao ở cấp Đại sứ. Đó là Albania, Algérie, Ai Cập, Ba Lan, Bulgaria, Burundi, Bangladesh, Cuba, Campuchia, Congo, Chile, Cộng hòa Dân chủ Đức, Cameroon, Zambia, Dahomey, Guinée, Guinée Xích Đạo, Gabon, Hungary, Iraq, Liên Xô, Mông Cổ, Mauritanie, Mali, Malta, Nam Tư, Roumanie, Sri Lanka, Trung Quốc, Triều Tiên, Tiệp Khắc, Tanzania, Uganda, Syria, Sudan, Somalia, Senegal, Yemen [...] (Office of the Prime Minister of the Republic of Vietnam, 1954-1975, Folder: 20781)

Đến ngày 31/12/1973, mặc dù còn có 69 nước khác chưa công nhận Mặt trận Dân tộc Giải phóng nhưng trước đó các nước đã thừa nhận hình thức đại diện của Mặt trận tại các quốc gia này, tiêu biểu là các quốc gia Đan Mạch (01/7/1970), Pháp (14/10/1968), Indonesia (12/1968), Na Uy (13/8/1970), Thụy Điển (29/10/1968)... Theo *Thông tấn xã Pháp*, ngày 06/10/1973, Chính phủ Cameroon thông báo công nhận Chính phủ CMLTCHMNVN như một trong những Chính phủ của miền Nam Việt Nam (Office of the President of the Second Republic, 1967-1975, Folder: 1206).

Bên cạnh quá trình thúc đẩy các hoạt động ngoại giao song phương với các nước, Chính phủ CMLTCHMNVN còn cử nhiều đoàn đại biểu của mình tham gia các hội nghị quốc tế, quốc gia, các diễn đàn của các tổ chức đoàn thể trên thế giới để lí giải rõ những chủ trương, đường lối của Chính phủ CMLTCHMNVN là đúng đắn, phù hợp với quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân miền Nam Việt Nam. Đồng thời, Chính phủ CMLTCHMNVN tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc gặp gỡ, những hoạt động bên lề tại các quốc gia nhằm tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của mọi tầng lớp nhân dân tiến bộ, hòa bình trên thế giới để đông đảo nhân dân thế giới, các tổ chức quốc tế hiểu rõ hơn về thực trạng, thực chất của cuộc chiến tranh xâm lược mà Mĩ và các nước đồng minh tiến hành ở miền Nam Việt Nam. Tiêu biểu như đầu tháng 12 năm 1970, Chính phủ CMLTCHMNVN cử Linh mục Nguyễn Đình Thi sang Bỉ tổ chức triển lãm về Việt Nam từ ngày 01-03/12/1970 và nói chuyện về chiến tranh Việt Nam. Đến ngày 18/12/1970, Chính phủ CMLTCHMNVN còn tiếp tục cử đại diện sang nước Bỉ nói chuyện về chiến tranh Việt Nam, về hội đàm Paris... Những cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, nói chuyện, phổ biến thực chất, tình hình chiến sự tại Nam Việt Nam của các đoàn đại diện Chính phủ CMLTCHMNVN thu được kết quả tốt, giúp cho nhân dân thế giới hiểu rõ hơn và tán đồng với đường lối, chủ trương đấu tranh chính nghĩa vì hòa bình, độc lập và tự do của nhân dân miền Nam Việt Nam, về cuộc chiến chống xâm lược của nhân dân Việt Nam.



Cùng với những thắng lợi trên mặt trận chính trị, quân sự, mặt trận ngoại giao, đàm phán cho hòa bình của Chính phủ CMLTCHMNVN phối hợp với Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thu được những thắng lợi quan trọng, tạo ra bước ngoặt lớn trong tiến trình phát triển của cách mạng ở miền Nam Việt Nam. Trải qua gần 4 năm 9 tháng vừa đấu tranh kiên quyết vừa đàm phán mềm dẻo, linh hoạt, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết (27/01/1973) mà Chính phủ CMLTCHMNVN với tư cách là một bên chính thức tham dự ký kết Hiệp định. Hiệp định Paris năm 1973 là kết quả của một quá trình vận động, đấu tranh cách mạng thắng lợi trên các mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao của Chính phủ CMLTCHMNVN và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, giúp nâng cao thêm uy tín và vị thế quốc tế của chính quyền cách mạng ở miền Nam Việt Nam. Sau Hiệp định Paris năm 1973, có nhiều tổ chức quốc tế và các quốc gia thể hiện sự ủng hộ và tiếp tục công nhận Chính phủ CMLTCHMNVN: ngày 31/7/1974, Chính phủ Australia tỏ rõ lập trường ủng hộ Chính phủ CMLTCHMNVN; đến tháng 8 năm 1974, phần lớn các nước Bắc Âu công nhận Chính phủ CMLTCHMNVN; ngày 15/01/1975, Thụy Sĩ ra thông cáo tuyên bố chính thức chấp nhận cho Chính phủ CMLTCHMNVN được mở văn phòng liên lạc cạnh các tổ chức quốc tế tại Genève. Đây thực sự là những thắng lợi lớn trong công tác đối ngoại, mở rộng quan hệ quốc tế của Chính phủ CMLTCHMNVN.

Sau ngày 30/4/1975, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tiếp tục công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với chính quyền cách mạng ở miền Nam Việt Nam: ngày 13/5/1975, Chính phủ Ý công nhận Chính phủ CMLTCHMNVN; ngày 14/5/1975, Chính phủ Pháp công nhận; ngày 18/5/1975, Chính phủ Jordan tuyên bố chính thức công nhận; Chính phủ CMLTCHMNVN thiết lập quan hệ ngoại giao cấp đại sứ với Canada ngày 25/6/1975 và với Thụy Sĩ ngày 26/6/1975... Như vậy, trong những năm 1969-1975, rất nhiều tổ chức quốc tế, các quốc gia trên thế giới, trong đó có cả các nước tư bản chủ nghĩa công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao cấp nhà nước với Chính phủ CMLTCHMNVN. Đó thực sự là một thành tựu lớn trong quan hệ đối ngoại của chính quyền cách mạng ở miền Nam Việt Nam và thực tế đó minh chứng rằng, chỉ có Chính phủ CMLTCHMNVN lúc bấy giờ mới là đại diện duy nhất và chân chính cho nhân dân miền Nam Việt Nam trên trường quốc tế. Qua đó cũng khẳng định được vai trò và vị thế quốc tế lớn của chính quyền cách mạng ở miền Nam Việt Nam dù cho chính quyền Mĩ – Việt Nam Cộng hòa không thừa nhận hoặc tìm mọi cách ngăn trở sự ảnh hưởng này ra thế giới.

#### **4. Vai trò và vị thế quốc tế của chính quyền cách mạng ở miền Nam Việt Nam (1960-1976)**

Chính quyền cách mạng ở miền Nam Việt Nam ra đời và hoạt động giữ một vai trò quan trọng trong quá trình tập hợp các lực lượng trong và ngoài nước cùng đoàn kết đấu tranh chống chính quyền Mĩ – Việt Nam Cộng hòa. Những hoạt động đối ngoại tích cực, chủ động đã góp phần nâng cao vai trò và vị thế quốc tế của chính quyền cách mạng ở miền Nam Việt Nam. Chính quyền cách mạng ở miền Nam Việt Nam được nhiều nước công nhận và

thiết lập quan hệ ngoại giao cấp nhà nước. Sự ra đời của MTDTGPMNVN cuối năm 1960 được xem là mốc son đánh dấu khai sinh một chính quyền cách mạng của dân do dân và vì toàn thể nhân dân miền Nam Việt Nam. MTDTGPMNVN không ngừng củng cố, phát triển, chứng tỏ được vai trò và vị thế lớn của một chính quyền cách mạng trong các mối quan hệ quốc tế. Thi hành đường lối ngoại giao hòa bình, trung lập, MTDTGPMNVN đã thu hút được sự chú ý của đông đảo dư luận trong và ngoài nước, giúp cho Mặt trận không ngừng nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Lá cờ giải phóng của MTDTGPMNVN trở thành biểu tượng của một số tổ chức quốc tế với xu hướng đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc, đấu tranh cho độc lập và tự do. Tiếp nối và phát huy những thành tựu lớn trong hoạt động đối ngoại của MTDTGPMNVN, ngay sau khi thành lập, Chính phủ CMLTCHMNVN không ngừng đẩy mạnh, mở rộng các mối quan hệ song phương và đa phương với các nước và tổ chức trên thế giới. Các đoàn đại biểu, đại diện của chính quyền cách mạng không ngừng tăng dần về mật độ và cường độ các chuyến viếng thăm hữu nghị, ngoại giao và giao lưu với nhiều quốc gia. Thông qua các hội nghị quốc tế, các diễn đàn thế giới các đoàn đại biểu của chính quyền cách mạng ở miền Nam Việt Nam có những đóng góp quan trọng, chỉ rõ mối quan hệ đúng đắn giữa đấu tranh giải phóng dân tộc và đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới, sự chiến đấu và chiến thắng của quân và dân miền Nam Việt Nam dưới sự lãnh đạo của chính quyền cách mạng còn khẳng định sức mạnh của chiến tranh nhân dân trong thời đại phát triển cao của khoa học kỹ thuật và vũ khí chiến tranh hiện đại... Trong các hội nghị, diễn đàn quốc tế có sự tham dự các đoàn đại biểu của chính quyền cách mạng ở miền Nam Việt Nam thì sự sáng tạo, kinh nghiệm đấu tranh của nhân dân miền Nam Việt Nam có sức lan tỏa mạnh mẽ đến nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Những chiến thắng lớn của quân và dân miền Nam Việt Nam trên chiến trường đều được thế giới biết đến và ngợi ca.

Trong quá trình đấu tranh chống Mĩ – Việt Nam Cộng hòa, chính quyền cách mạng ở miền Nam Việt Nam đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế. Dư luận quốc tế phần lớn đều lên án hành động xâm lược phi nghĩa của đế quốc Mĩ ở Việt Nam và không ngừng ủng hộ Chính phủ CMLTCHMNVN chống Mĩ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Từ thực tiễn đấu tranh cách mạng, những kinh nghiệm đấu tranh của quân và dân miền Nam Việt Nam cũng được phổ biến đến với các phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, giành độc lập dân tộc và bảo vệ hòa bình của nhân dân thế giới. Thắng lợi của cách mạng ở miền Nam Việt Nam được nhiều tổ chức và quốc gia trên thế giới ngợi ca, coi trọng, đặc biệt là các nước xã hội chủ nghĩa. Các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới bấy giờ đã xem chính quyền cách mạng ở miền Nam Việt Nam là đại diện duy nhất, hợp pháp và là đại biểu cho nguyện vọng của nhân dân miền Nam Việt Nam trên trường quốc tế. Cuộc kháng chiến chống Mĩ xâm lược của nhân dân miền Nam Việt Nam là cuộc đấu tranh chính nghĩa, do đó nhận được sự đồng tình, ủng hộ không chỉ các nước Á – Phi – Mĩ Latin mà còn của nhiều tổ chức, quốc gia và trở thành lá cờ đầu trong phong trào đấu

tranh giải phóng dân tộc trên thế giới.

Những hoạt động đối ngoại đa dạng, phong phú, rộng mở và hiệu quả của chính quyền cách mạng ở miền Nam Việt Nam còn góp phần quan trọng đưa đến sự thắng lợi chung của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam, tiến tới thống nhất đất nước. Sự phát triển vượt bậc trong quan hệ đối ngoại giữa Chính phủ CMLTCHMNVN với nhiều quốc gia và tổ chức trên thế giới càng góp phần thúc đẩy xu hướng chống Mỹ và chủ nghĩa thực dân mới, phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam, đồng thời tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến quá trình đàm phán tại Paris. Kết quả là ngày 27/01/1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được kí kết. Đó là thành quả của những năm tháng đấu tranh kiên trì, bền bỉ, vừa kiên quyết vừa mềm dẻo và có sự phối hợp linh hoạt, hiệu quả, “vừa là một mà vừa là hai, vừa là hai mà lại vừa là một” cùng với chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa của chính quyền cách mạng ở miền Nam Việt Nam trước những gây hấn, cản trở và vô thừa nhận tư cách chính đáng của chính quyền cách mạng từ phía chính quyền Việt Nam Cộng hòa và chính quyền Mỹ. Hiệp định Paris được kí kết thực sự là một thắng lợi lớn trong quá trình lãnh đạo đấu tranh của chính quyền cách mạng ở miền Nam Việt Nam. Nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhiều tổ chức và quốc gia trên thế giới, sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ – Việt Nam Cộng hòa của chính quyền cách mạng ở miền Nam Việt Nam liên tục giành được thắng lợi lớn. Ngày 30/4/1975, dư luận thế giới lại tiếp tục ngợi ca chiến công lớn của chính quyền cách mạng ở miền Nam Việt Nam khi lá cờ chiến thắng của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam phát phới tung bay trên Dinh Độc Lập, đánh dấu sự cáo chung của chế độ Việt Nam Cộng hòa.

Tại Sài Gòn, từ ngày 15 đến ngày 21/11/1975, Hội nghị Hiệp thương Chính trị được tổ chức giữa hai đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với đoàn Chính phủ CMLTCHMNVN. Hai Chính phủ đã tán thành tổ chức bầu cử Quốc hội thống nhất. Ngày 25/4/1976 cuộc Tổng tuyển cử tái thống nhất Việt Nam diễn ra theo đúng quy định của Hiệp định Paris. Ngày 02/7/1976, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành lập thay thế cho các hình thức nhà nước và chính phủ lâm thời trên một đất nước Việt Nam thống nhất. Đến đây, chính quyền cách mạng ở miền Nam Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử đấu tranh thống nhất Tổ quốc.

## 5. Kết luận

Sau khi được thành lập, chính quyền cách mạng ở miền Nam Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, mở rộng quan hệ quốc tế. Kể từ khi ra đời cho đến ngày thống nhất về mặt nhà nước (1960-1976), Chính quyền cách mạng ở miền Nam Việt Nam với những hoạt động đối ngoại linh hoạt, mềm dẻo, sáng tạo đã giương cao ngọn cờ chính nghĩa chống ngoại xâm, đồng thời khẳng định được vai trò và vị thế quốc tế lớn của một chính phủ có đầy đủ tính cách hợp pháp trên trường quốc tế và có những đóng góp quan trọng trong phát triển quan hệ quốc tế. Với đường lối đối ngoại đa dạng, rộng mở, chính quyền cách mạng ở miền Nam Việt Nam giành được những thắng lợi lớn, không chỉ được sự công nhận, ủng hộ giúp

đỡ về vật chất và tinh thần của nhiều nước, tổ chức quốc tế mà còn thiết lập quan hệ ngoại giao cấp Nhà nước với nhiều quốc gia và trở thành ngọn cờ đầu của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới lúc bấy giờ. Chính quyền cách mạng ở miền Nam Việt Nam giữ vai trò quan trọng với tư cách là một bên chính thức trong các hội đàm dẫn đến kí kết Hiệp định Paris năm 1973, mở ra bước ngoặt lớn, tạo đà thuận lợi cho cách mạng miền Nam Việt Nam tiến lên toàn thắng sau đó. Những thành tựu trong công tác đối ngoại, mở rộng quan hệ quốc tế của chính quyền cách mạng ở miền Nam Việt Nam cũng chính là nhân tố quan trọng góp công lớn làm nên thắng lợi chung trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam, tiến tới thống nhất đất nước, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

❖ **Tuyên bố về quyền lợi:** Tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi.

#### TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Ha, M. H., & Tran, N. T. (2010). *Mat tran Dan toc Giai phong mien Nam Viet Nam (1960-1977)* [*The National Front for the Liberation of South Vietnam (1960-1977)*]. Ho Chi Minh City General Publishing House.
- Institute of History (1985). *Suc manh chien thang cua cuoc khang chien chong Mi cuu nuoc* [*Strength victory of the Anti-American Resistance for national salvation*]. Hanoi: Social Sciences Publishing House.
- Nguyen, P. L. (2001). *Ngoai giao Viet Nam hien dai vi su nghiep gianh doc lap, tu do (1945-1975)* [*Modern Vietnamese diplomacy for the cause of independence and freedom (1945-1975)*]. Hanoi: National Political Publishing House.
- Nguyen, D. B. (2002). *Ngoai giao Viet Nam 1945-2000* [*Diplomacy of Vietnam 1945-2000*]. Hanoi: National Political Publishing House.
- Nguyen, D. T. (2019). *The Provisional Revolutionary Government of the Republic of South Vietnam (1969-1976)* [*Chinh phu Cach mang Lam thoi Cong hoa mien Nam Viet Nam (1969-1976)*]. Ho Chi Minh City General Publishing House.
- Office of the Prime Minister of the Republic of Vietnam (1954-1975). *Phieu trinh so 022/PĐVN/QV/III/M ngay 26/9/1967 cua Phai doan Giao dich voi Uy hoi quoc te* [*Report No. 022/PĐVN/QV/III/M dated September 26, 1967 of the Delegation on Transactions with International Commission*]. Folder 16065, National Archives Center Number 2, Ho Chi Minh City.
- Office of the Prime Minister of the Republic of Vietnam (1954-1975). *Phieu trinh Tong truong ngoai giao cua Phai doan giao dich voi Uy hoi quoc te* [*Report to the Chief of Foreign Affairs Minister of the Group to Deal with International Commission*]. Folder 20504, National Archives Center Number 2, Ho Chi Minh City.

- Office of the Prime Minister of the Republic of Vietnam (1954-1975). *Danh sach cac quoc gia cong nhan Mat tran giai phong cua Van phong Phu ta nghien cuu va suu tam* [List of countries recognizing the Liberation Front of the Office of Assistant Research and Collector]. Folder 20781, National Archives Center Number 2, Ho Chi Minh City.
- Office of the President of the Second Republic (1967-1975). *Tuyen bo ve Chuong trinh hanh dong cua Chinh phu Cach mang lam thoi Cong hoa mien Nam Viet Nam, Bankiem thinh Dai Giai phong ngay 11/6/1969 luc 13 gio, Phu Duc uy Trung uong tinh bao Viet Nam Cong hoa* [Declaration on the Action Program of the Provisional Revolutionary Government of the Republic of South Vietnam, Auditor of the Liberation Radio on June 11, 1969 at 13:00, the Special Commissariat for the Central Intelligence Agency of the Republic of Vietnam]. Folder 655, National Archives Center Number 2, Ho Chi Minh City.
- Office of the President of the Second Republic (1967-1975). *Cong van so 1206/09/TĐT/Ttkh/St ngay 20-11-1973 ve Danh sach cac quoc gia chua cong nhan Chinh phu Cach mang Lam thoi Cong hoa mien Nam Viet Nam nhung da thua nhan mot hình thuc dai dien cua Chinh phu Cach mang Lam thoi Cong hoa mien Nam Viet Nam tinh den ngay 31/10/1973 cua Van phong phu ta nghien cuu va suu tam Viet Nam Cong hoa* [Official Letter No. 1206/09/LF/TTKH/St dated November 20, 1973 on the List of countries which have not accepted the Provisional Revolutionary Government of the Republic of South Vietnam but has admitted a representative form of Government Provisional Revolutionary Government of the Republic of South Vietnam to the date October 31, 1973 of the Office of Research Assistants and Collectibles the Republic of Vietnam]. Folder 1206, National Archives Center Number 2, Ho Chi Minh City.
- Office of the President of the Second Republic (1967-1975). *Cong van so 000788-BNG/PhC/M ngay 24/11/1973 ve viec Gabon va Cameroun cong nhan Chinh phu Cach mang Lam thoi Cong hoa mien Nam Viet Nam cua Tong truong Ngoai giao Viet Nam Cong hoa gui Thu tuong Chinh phu Viet Nam Cong hoa* [Official Letter No. 000788-BNG/PhC/M dated November 24, 1973 on Gabon and Cameroun's recognition of the Provisional Revolutionary Government of the Republic of South Vietnam by the Chief of Minister of Foreign Affairs of the Republic of Vietnam to the Prime Minister of the Republic of Vietnam]. Folder 1206, National Archives Center Number 2, Ho Chi Minh City.
- State Records and Archives Management Department of Vietnam (2016). *To chuc, hoat dong cua Mat tran Dan toc Giai phong mien Nam va Chinh phu Cach mang Lam thoi Cong hoa mien Nam Viet Nam qua tai lieu, tu lieu luu tru (1960-1975)* [Organization and operation of the National Liberation Front of South Vietnam and the Provisional Revolutionary Government of the Republic of South Vietnam through documents and archives (1960-1975)]. Ho Chi Minh City General Publishing House.
- Tran, B. D. (1993). *Chung mot bong co* [Under a common flag]. Hanoi: National Political Publishing House.
- Tran, V. G. (1978). *Mien Nam giu vung thanh dong* [South Vietnam remained indomitable and resilient], 5. Hanoi: Social Sciences Publishing House.
- Tran, V. G. (2006). *Tong tap* [General of the books]. Hanoi: People's Army Publishing House.

**THE INTERNATIONAL RELATIONS OF THE REVOLUTIONARY GOVERNMENT  
IN SOUTH VIET NAM (1960-1976)**

*Thai Van Tho*

*Foreign Trade University, Ho Chi Minh City Campus, Vietnam*

*Corresponding Author: Thai Van Tho – Email: thaivantho.cs2@ftu.edu.vn*

*Received: August 30, 2020; Revised: October 14, 2020; Accepted: October 22, 2020*

**ABSTRACT**

*Together with the process of fighting against the U.S. government – the Republic of Vietnam, the revolutionary government in South Vietnam constantly established and expanded international relations to enlist the support and help of the countries around the world, helping them to understand the standpoint and the just war against the American invasion of the people of South Vietnam. During the years of 1960-1976, many countries recognized and established diplomatic relations with the revolutionary government, contributing to enhancing the prestige and position of the government in South Vietnam. Adapting the historical – logical methods and documentation, the results of the study allows the researcher to describe basically the process of establishing and expanding the international relations of the government with many great achievements in South Vietnam. At the same time, the results also show the great international roles and position of the government in leading the people of South Vietnam to fight against the U.S. – the Republic of Vietnam. These achievements in the foreign affairs contributed to the final victory of the Vietnamese people fighting against the American towards reunification.*

**Keywords:** the revolutionary government; South Vietnam; international relations